



ประกาศกรมศิลปากร

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร

อาศัยอำนาจตามความในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 27 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 กรมศิลปากร จึงกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร ดังต่อไปนี้

ก) วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง มารายงานตัวและเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามตารางกำหนดการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

วัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง	วิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ณ ชั้น 8 ห้องประชุม 2 กรมศิลปากร ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (เลขประจำตัวเข้ารับการประเมิน 1001 - 1009) (9 ราย)	
รายงานตัวเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา 08.30 น. ณ ชั้น 8 ห้องประชุม 2 กรมศิลปากร เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 8 ห้องประชุม 2 กรมศิลปากร	ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

ข) ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ให้ผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(1) ผู้เข้ารับการประเมินฯ นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ หรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐ เช่น ThaiD โดยมีรูปถ่าย ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจนไปแสดงในวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(2) แต่งกาย...

(2) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง หรือชุดกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ใน กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และประพุดติดนเป็นสุภาพชน

(3) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการประเมินฯ ที่ต้องทราบวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(4) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 นาที

ทั้งนี้ กรมศิลปากร กำหนดประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567 ทาง www.finearts.go.th/personnel → หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” → “เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของกรมศิลปากร”

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2567

MMI

(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร